

Kon Tum, ngày 21 tháng 11 năm 2023

**THƯ CẢM ƠN**  
**Nhân dịp Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường**

*Kính gửi: Quý vị đại biểu; Quý thầy cô lãnh đạo, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành; Quý bậc cha mẹ học sinh, các thế hệ học sinh Nhà trường; Quý cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, các cá nhân quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của Nhà trường.*

Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo, hội đồng sư phạm và học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành xin gửi lời chào trân trọng, lời cảm ơn sâu sắc nhất tới quý vị lãnh đạo, các cơ quan, đoàn thể, quý vị đại biểu, quý thầy cô, nhân viên và các thế hệ học sinh nhà trường vì luôn quan tâm đến Nhà trường và đã đến dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường, theo dõi các hoạt động của Lễ kỷ niệm vào ngày 17 và 18/11/2023.

Nhân dịp này, Nhà trường rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Thành ủy thành phố Kon Tum, lãnh đạo phường Thống Nhất, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, doanh nghiệp, các trường trung học phổ thông chuyên trong khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn thành phố Kon Tum, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí, cùng đông đảo các thế hệ thầy, cô giáo, nhân viên và học sinh nhà trường trên khắp mọi miền Tổ quốc về dự, ủng hộ về tinh thần, vật chất cho Lễ kỷ niệm. Và đặc biệt, Nhà trường vô cùng phấn khởi và tự hào khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào dạy và học thời gian qua.

Sự hiện diện và quan tâm ủng hộ, giúp đỡ cùng những tình cảm quý báu của quý lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, quý vị đại biểu, các thế hệ học sinh là phần thưởng vô giá, góp phần quan trọng vào sự thành công của buổi Lễ và là nguồn động viên, cổ vũ to lớn cho Nhà trường tiếp tục phấn đấu, phát triển. Trong thời gian tới, Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ về mọi mặt của quý vị và các thế hệ học sinh để Nhà trường tiếp tục đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với truyền thống xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Quá trình chuẩn bị, tổ chức và đón tiếp chắc chắn không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót, Ban tổ chức Lễ rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ.

Xin kính chúc quý vị và các thế hệ học sinh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Nhà trường;
- Fanpage cựu học sinh;
- Lưu: VT, BTC.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Lê Châu Vân**